

ยูพีเอส ชี้กำไรไตรมาส 3 ปี 59 เติบโตแข็งแกร่งยิ่ง ขึ้น



ยูพีเอสประกาศผลกำไรต่อหุ้นแบบปรับลดประจำไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่ 1.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผลกำไรจากธุรกิจ在不同ประเทศเพิ่มขึ้น 14% เป็น 576 ล้านดอลลาร์ นับเป็นอัตราการเติบโตระดับสองหลักติดต่อกัน 7 ไตรมาสแล้ว

ยูพีเอสมีรายได้รวมทั้งหมด 14.9 พันล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้น 4.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมน้ำมันและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราส่งผลกระทบต่อรายได้ เมื่อคำนวณตามค่าเงินสกุลกลาง บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 5.1% นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ลดลงส่งผลให้รายได้เติบโตลดลงประมาณ 50 จุด

เดวิด แอ็บบีย์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นต่อการนำคุณค่าสู่ลูกค้ายูพีเอสทั่วโลก และโซลูชันของเราที่ส่งผลให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ การลงทุนในเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพเป็นสิ่งยืนยันว่ายูพีเอสยังคงสามารถบรรลุผลการดำเนินงานที่ดียิ่งต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ ประมาณการกำไรหลังการปรับมูลค่าสำหรับปี 2559 ทั้งปีของยูพีเอสอยู่ที่ระหว่าง 5.70 ถึง 5.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นแบบปรับลด กำไรต่อหุ้นหลังการปรับมูลค่าขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกำไรต่อหุ้นก่อนผลกระทบของการปรับปรุงบัญชีเบี่ยงบานานาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ริชาร์ด เปเรซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “ตลอดไตรมาส 3 ผลการดำเนินงานของเราเป็นไปตามคาด และเรามีการดำเนินงานขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากช่วงเวลาที่มีปริมาณการขนส่งอยู่ในระดับสูงที่สุด ดังนั้น เราจึงเชื่อมั่นว่าจะได้กำไรหลังการปรับมูลค่าและปรับลดสำหรับปี 2559 ทั้งปีตามที่คาดการณ์ไว้แน่นอน”

รายได้จากการขนส่งภายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.8% จากไตรมาส 3 ของปี 2558 เป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการส่งพัสดุเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 5.7% โดยการขนส่งทางอากาศตามแบบไม่เร่งด่วนเติบโต 10% การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปเพิ่ม 5.9% และการขนส่งทางบกโต 5.2% ธุรกิจปีทูซียังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ ขณะที่ธุรกิจปีทูซีก็เติบโตได้ดีจากการส่งคืนสินค้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

ผลกำไรจากการขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 14% เป็น 576 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในช่วงไตรมาส 3 ของประวัติการดำเนินงานของบริษัท ปริมาณการขนส่งในทุกผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้น การปรับขึ้นอัตราค่าบริการเริ่มต้น และประสิทธิภาพของเครือข่ายต่างส่งผลให้อัตรากำไรสูงขึ้น

รายได้จากซัพพลายเชนและเฟรทเพิ่มขึ้น 8.1% เป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของรายได้เป็นผลจากการเข้า

ชื่อกิจการของ Coyote Logistics ตั้งแต่ช่วงกลางของไตรมาส 3 ปีที่แล้ว ทั้งนี้สถานะตลาดที่ซบเซาของธุรกิจ
เฟรททางอากาศและการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถส่งผลต่ออัตราการเติบโต
ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2559 ยูพีเอสสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 5.4 พันล้านดอลลาร์
ซึ่งรวมส่วนของเบี้ยบำนาญจำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 กระแสเงินสดอิสระมีจำนวน 3.6 พันล้าน
ดอลลาร์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่าง ๆ จำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจ่ายเงินปันผลประมาณ 2.0 พัน
ล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้นคืน 19.5 ล้านหุ้นเป็นเงิน 2.0 พันล้านดอลลาร์
เกี่ยวกับยูพีเอส

ยูพีเอส เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชันต่าง ๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
และคอนเทนเนอร์ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการใน
กว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์
UPS.COM® หรือบล็อก longitudes.ups.com สำหรับการรับข่าวสารโดยตรงจากยูพีเอส สามารถทำได้ที่
pressroom.ups.com/RSS หรือที่ทวิตเตอร์ @UPS_News